

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ.851: วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเบสออคิด
ผู้จัดทำ	: นางสาวดารากร ว่องตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ประยงค์ ภูศิริธิน
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กันยายน 2544
จำนวนหน้า	: 92 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้โครงการเบสออคิด ซึ่งเป็นโครงการผลิตและจำหน่าย ต้นกล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลช้าง และสกุลแคทลียา ตั้งอยู่ที่ ต.ชมภู อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยการรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและจากเอกสารตำราต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับ ปริมาณความต้องการกล้วยไม้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนเพิ่มอำนาจในการจำหน่าย กล้วยไม้แก่กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล้วยไม้ที่ผลิตออกมาต้อง สวยงาม มีคุณภาพ ปราศจากโรคได้มาตรฐานการส่งออกเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและ ต่างประเทศ รวมไปถึงสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค่างบเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษา พบว่าในการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่งออกของโครงการเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศทางหนึ่ง และทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการค้าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ปลูก เลี้ยงและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศจากการส่งออก โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น การคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคเหนือ และดำเนินตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ (พ.ศ. 2540-2544) ที่ต้องการพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะสวนกล้วยไม้ยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย

โครงการเบสออกคิด เป็นโครงการที่ลงทุนโดยเจ้าของคนเดียว ไม่มีการกู้ยืมเงิน มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน โครงการมีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยที่สกัดจากชีวภาพจึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,810,000 บาท ในปีที่ 1 ยังไม่มีรายได้เพราะรอให้กล้วยไม้โตพร้อมจำหน่าย ในปีที่ 2-5 จะมีรายได้ระหว่าง 200,000 – 15,850,000 บาท การประเมินผลโครงการมีระยะเวลาคืนทุน 4.14 ปี มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3,861,603.29 บาท มีอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 38.56% จากการประเมินผลด้านการเงินภายใต้ความไม่แน่นอนเมื่อให้รายได้ลดลง 20% และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 20% โครงการยังให้ผลตอบแทนที่ดี

ข้อสรุปของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบสออกคิด คือ ความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้เร็ว มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้